

“สภาเกษตรกรแห่งชาติ” บทบัญญัติคุ้มครองเกษตรกรไทย

การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ภาครัฐสนับสนุนให้การดูแลและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของชาติให้สามารถพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าทัดเทียม เกิดการรวมตัวกันเป็นสถาบัน มี “เวทีเกษตรกร” เพื่อเสนอความคิดเห็นเกิดการระดมภูมิปัญญาเพื่อหาทางออกของปัญหาที่ตรงจุดและแสดงออกได้อย่างเสรี รวมทั้งเป็นเสมือนองค์กรด้านการพัฒนาผ่านการใช้สิทธิ์และเสียงที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อเป็นองค์กรเกษตรกรของไทย เนื่องจากเมื่อมีสภาเกษตรกรเกิดขึ้นจะทำให้เกษตรกรทุกๆ สาขาในระบบความคุ้มครอง เพื่อช่วยในการทำหน้าที่รักษาประโยชน์ของกลุ่ม ทำให้องค์กรเกิดความมั่นคงช่วยให้เกษตรกรแข็งแกร่งและมีอำนาจในการต่อรอง ที่สำคัญภาคเกษตรกรรม จะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน



สิ่งสำคัญในร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ... คือการอาศัยความร่วมมือจากเกษตรกรในแต่ละระดับ มีการดำเนินการแบบหน่วยงานอิสระที่มีบทบาทชัดเจน โดยมีสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรที่สามารถเสนอนโยบายและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ภาคเกษตรต้องการให้ภาครัฐได้รับทราบโดยตรง เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อนำไปจัดทำ “แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม” โดยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา



ขั้นตอนสำคัญประการหนึ่งสำหรับเกษตรกรคือการมีโอกาสได้ออกเสียงคัดเลือกและเลือกตั้งตัวแทนเพื่อร่วมเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับหมู่บ้าน อำเภอ ตำบล และระดับจังหวัด โดยสมาชิกสภาเกษตรกรจะทำหน้าที่เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา อาทิ การร้องทุกข์เรื่องราคาเกี่ยวกับการผลิตด้านการตลาดและการรับซื้อ รวมถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกรอันจะทำให้องค์กรภาคการเกษตรพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความคาดหวังให้ประชาชนที่ทำเกษตรกรรมรู้สึกตระหนักถึงการรักษาสีตึก เข้าใจบทบาทของเกษตรกรในร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนให้ข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนทำหน้าที่เป็นผู้เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรที่สำคัญในครั้งนี้ โดยท่านที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งสภาเกษตรกรฯ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๓๙๒๓ ทุกวันและเวลาราชการ